
 

ฉบับที่ ๔๐/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงาน  

 

 
                                                                   

 เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔  
โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ซึ ่ง ได้ม ีการพิจารณา 
ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
    ๑. การเตรียมเข้าพบประธานองคมนตรีเพื่อมอบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน”  
          ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการศึกษา จะได้มีการเดินทาง 
เข้าพบคณะองคมนตรี ในวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบองคมนตรี เพื่อมอบรายงาน  
การพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งจะได้ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจาก พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  

๒. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
    รศ. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ได้รายงานผลการ
ดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยเป็นการพิจารณาความคืบหน้าในการจัดทำ
รายงานการพิจารณาศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย  
๑) ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สำหรับอาชีวศึกษา 
เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น สถานการณ์
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงการเทียบโอน

ระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษากับมาตรฐานอาชีพ  
เป็นต้น    
  ๒) การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่อง การยกระดับและพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู ่กระบวนการ  
จัดการศึกษาที ่มีคุณภาพ โดยเป็นการพิจารณาประเด็นการจัดทำบทวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจนำสมรรถนะด้านทักษะสำคัญ 
สำหรับยุค ๔.๐ C-Teacher เป็นหลักที่ใช้ประกอบในการวิเคราะห์ และรวมไปถึงบทวิเคราะห์อื ่นที่ชี้ให้เห็นว่าการผลิตครู
อาชีวศึกษามีความสำคัญอย่างไร 
 
 



 
~ ๒ ~               

  ๓) การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่อง รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตกำลังคนเข้าสู่อาชีพ โดยเป็นการพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำรายงาน ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้ศึกษา
สภาพปัญหาทั้งในเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของประเทศในปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ของ
หน่วยงานและสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา การเชิดชูเกียรติ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ล้าหลังและไม่เอ้ือ
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  
๓. รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ  
ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
       นายออน  กาจกระโทก ประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฯ  
ได้รายงานผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ ่มเติมคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... โดยมีประเด็นสำคัญที่เห็นควรให้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดให้มี ก.ค.ศ. จังหวัด เพ่ือทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทำหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อ ก.ค.ศ. จังหวัด 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 


